

KIẾN XƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa

Thời điểm này, nông dân huyện Kiến Xương đang khẩn trương xuống đồng làm đất gieo cấy lúa mùa. Dự kiến, hơn 11.000ha lúa sẽ hoàn thành gieo cấy trước ngày 20/7.



Nông dân xã Quang Bình làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa mùa.

Tại cánh đồng thôn Giáo Nghĩa, xã Bình Minh, gia đình chị Đặng Thị Nhung đang tập trung cấy lúa để kịp thời vụ. Chị Nhung cho biết: Nhà tôi có 20 mẫu ruộng, ngay từ khi kết thúc vụ lúa xuân tôi đã huy động 2 máy cày cỡ lớn để làm đất. Đến nay, công đoạn làm đất đã hoàn thành trên 80% diện tích, dự kiến trong tuần tới tôi bắt đầu cấy. Đặc biệt, trước vụ mùa năm nay tôi đã đầu tư máy cấy mới, từ máy cấy 4 hàng lên 6 hàng để bảo đảm tiến độ thời vụ. Với hệ thống máy móc sẵn của nhà, dự kiến mỗi ngày tôi cấy được 3 mẫu, thời vụ sẽ kết thúc trước ngày 20/7. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, vụ mùa năm nay tôi tiếp tục cấy giống lúa Nhật DS1 để bán thóc tươi ngay tại ruộng cho doanh nghiệp. Do đó, từ cuối tháng 6 tôi

đã ngâm 2,5 tạ thóc giống, nếu thuận lợi như mọi năm năng suất đạt bình quân 2 tạ/sào sẽ thu về 1,5 triệu đồng/sào. Ngoài ra, tôi còn tranh thủ cấy lúa cho nông dân trong xã 150 mẫu ruộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thời vụ. Tại cánh đồng thôn An Cơ Nam, xã Thanh Tân, để bảo vệ diện tích lúa mới cấy, vợ chồng bà Phùng Thị Lợi hàng ngày đều thăm đồng, bơm nước vào ruộng để tránh ruộng bị khô hạn dưới thời tiết nắng nóng. Bà Lợi cho biết: Ngay từ khi kết thúc vụ lúa xuân tôi đã tiến hành làm đất để phục vụ sản xuất vụ mùa. Từ cuối tháng 6 tôi bắt đầu xuống đồng cấy lúa, đến ngày 4/7 cấy xong 10 mẫu, dự kiến tới ngày 12/7 sẽ cấy xong toàn bộ 20 mẫu. Để có được diện tích lớn này, tôi đã mượn lại ruộng của bà con trong xã, áp dụng gieo

mạ khay cấy máy, không chỉ khắc phục được tình trạng bỏ ruộng hoang mà còn chọn những giống lúa chất lượng cao để cấy đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Hòa cho biết: Vụ mùa năm nay toàn xã gieo cấy 320ha, trong đó có 70ha lúa trong vùng liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra sản phẩm. Để bảo đảm tiến độ gieo cấy, HTX đã chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, gặt đến đâu cấy lật đất đến đó, đồng thời triển khai để án sản xuất vụ mùa, thống nhất lịch gieo mạ mùa, lịch đổ nước để nhân dân thực hiện. Ngoài việc cung ứng giống, phân bón, tổ chức hội nghị chuyên giao khoa học kỹ thuật gieo cấy tối bà con, xã còn chỉ

đạo các thôn tổ chức gieo mạ khay, quy vùng cấy máy để đẩy nhanh tiến độ mùa vụ. Hiện tại 13 máy làm đất đang hoạt động hết công suất ở các xã đồng, 13 máy cấy đã bắt đầu xuống đồng, dự kiến từ ngày 7/7 sẽ cấy đại trà. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Đến thời điểm này, các địa phương trong huyện đang tập trung làm đất và bắt đầu gieo cấy lúa mùa. Điểm mới của năm nay là số lượng máy phục vụ sản xuất vụ mùa tăng nhiều so với vụ trước, trong đó máy cấy đã xuất hiện ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Toàn huyện có hơn 970 máy làm đất, 427 máy cấy, trong đó 317 máy cấy nhỏ, 110 máy cấy lớn nên khâu làm đất đã được cơ giới hóa 100%, hơn 40% diện tích được cấy bằng máy. Kết quả đó không chỉ đẩy nhanh tiến độ sản xuất



Nông dân xã Thanh Tân bơm nước cho diện tích lúa mới cấy.

mùa vụ mà còn giảm diện tích ruộng bỏ hoang, tăng diện tích ruộng đất tích tụ. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa đề ra, huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các xã tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy cho nông dân. Các HTX chuẩn bị cung ứng đủ lượng giống, chủng loại theo cơ cấu đã xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động tác điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh để phòng, trừ kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch tưới, tiêu nước hợp lý, các phương án phòng, chống lụt, bão. Trước mắt, trong giai đoạn nắng nóng cao điểm hiện nay, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền nhân dân chú ý chống nóng cho mạ, đặc biệt là những diện tích mạ gieo trên cạn như mạ non trên nền cứng, mạ khay cấy máy, mạ dây xúc, mạ vườn. Chủ động điều tiết nước hợp lý, khơi thông dòng chảy. Khuyến cáo nhân dân không gieo thẳng, nhất là với những vùng xuất hiện lúa cỏ ở vụ trước, nên cấy tay, cấy máy và chủ động phát hiện, nhổ bỏ lúa cỏ ngay từ đầu vụ.

THU THỦY

Một số lưu ý trong chăm sóc lúa mùa năm 2023

Điều tiết nước

Cần nạo vét, khơi thông dòng chảy, để thuận tiện cho việc đưa nước vào ruộng và thoát nước khi có mưa lớn. Điều tiết nước theo công thức "nồng - lợ - phơi" giúp cho cây khỏe, cứng cây, từ đó hạn chế sâu bệnh, tăng khả năng chống đổ, tăng năng suất.



Ảnh minh họa

* Đối với lúa cấy: Ngay sau cấy, duy trì mực nước nông đều trên ruộng từ 2 - 3cm giúp lúa nhanh bén rễ hồi xanh, tăng hiệu quả khi sử dụng thuốc trừ ốc và thuốc trừ cỏ cho lúa, đồng thời giúp hạn chế lúa cỏ phát triển. Đưa nước vào kết hợp tưới tía để bảo đảm mật độ. Giai đoạn đẻ nhánh, cần duy trì mực nước nông trên ruộng để cây lúa đẻ nhánh thuận lợi. Khi lúa đẻ nhánh tối đa, cần rút nước để phơi mặt ruộng, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, giúp rễ lúa ăn sâu, cứng cây, tăng khả năng chống đổ. Giai đoạn đứng cái làm đồng cần giữ mực nước nông cho đến khi lúa vào chắc thì tháo cạn nước trong ruộng.

* Đối với lúa gieo thẳng: Sau khi gieo cần giữ ẩm mặt ruộng từ 5 - 7 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho lúa nhanh mọc, bộ rễ khỏe và chống nóng cho lúa giai đoạn đầu. Gieo xong gặp thời tiết nắng nóng, mặt ruộng quá khô có thể đưa nước vào ruộng, để ngâm đủ ẩm rồi tháo đi ngay. Nếu gieo xong gặp mưa to ngập ruộng, cần tháo nước từ từ tránh trôi mạ. Đến khi lúa được 2,5 - 3 lá đưa nước vào ruộng từ 2 - 3cm kết hợp dặm tía và chăm sóc như lúa cấy. Chú ý đưa nước vào ruộng cần có biện pháp ngăn chặn ốc bươu vàng từ ruộng mương xâm nhập vào ruộng gây hại.

Phân bón

Phương châm bón phân cho lúa mùa: "Bón đủ lượng, cân đối NPK, hạn chế sử dụng phân đơn; thực hiện lót sâu, tưới sớm và bón chìm phân". Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thời điểm, đúng cách, đúng liều lượng, đúng loại phân bón.

Ưu tiên sử dụng các loại phân bón NPK chuyên dùng cho lúa, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, yêu cầu thâm canh và theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bón thúc ngay khi cây bén rễ hồi xanh, bón càng sớm càng tốt, tốt nhất bón sau cấy từ 5 - 7 ngày (chậm nhất không quá 10 ngày). Với những chân ruộng cao hay mất nước có thể chia làm 2 lần thúc (thứ 1 lần 1 ngày khi cây bén rễ hồi xanh bón 2/3 lượng phân thúc, thứ 2 sau lần 1 khoảng 10 ngày, bón hết lượng phân còn lại).

Chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh

Đầu vụ, cần lưu ý phòng, trừ chuột gây hại và ốc bươu vàng phá hoại đặc biệt đối với lúa gieo thẳng. Chủ động gieo bổ sung thêm lượng mạ dự phòng để xử lý khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận.

Cần kiểm tra phát hiện sớm hiện tượng ngộ độc hữu cơ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để sớm phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại kịp thời phòng, trừ theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

DƯƠNG HỒNG THỦY

Tăng cường xử lý vi phạm về đất đai

Mặc dù chính quyền xã đã vào cuộc, tuy nhiên việc xử lý một số vụ việc vi phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) thời gian gần đây vẫn chưa thực sự triệt để, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND huyện Thái Thụy về tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, thời gian qua, xã Dương Hồng Thủy đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa

bàn xã chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm về đất đai trên 3 lĩnh vực: quản lý và sử dụng đất đai, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đai; lập biên bản và cùng cơ hồ sơ các vụ việc về vi phạm đất đai. Qua rà soát đã phát hiện một số hộ dân trên địa bàn xã có hành vi vi phạm như xây tường vây, công trình trái phép và san lấp mặt bằng trên diện tích đất nông nghiệp... Cụ thể là các hộ: ông Bùi Văn Dương, thôn Minh Khai, bà Hoàng Thị Hậu, thôn Bắc Đổng xây dựng tường vây bao quanh khu đất nông nghiệp; ông Nguyễn Công Quân, thôn Bắc Đổng san lấp khoảng 100m² đất nông nghiệp để tập kết vật

liệu xây dựng phục vụ việc xây nhà của gia đình. Ông Bùi Văn Bấy, Chủ tịch UBND xã Dương Hồng Thủy cho biết: Ngay sau khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến đất đai của các hộ trên, UBND xã đã họp với cán bộ chuyên môn, đánh giá tình hình quản lý đất đai tại địa phương, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, lấy số liệu, diện tích cụ thể các hộ vi phạm. Đồng thời, báo cáo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo công trình vi phạm. UBND xã đã tổ chức làm việc với các hộ trên, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay có 2 hộ vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ tường vây trái phép trên đất nông nghiệp, 1 hộ cam kết sau khi xây nhà ở xong

tự nguyện thu gom vật liệu xây dựng trả lại mặt bằng như cũ.

Để thực hiện nghiêm Kế hoạch số 47 của UBND huyện, xã Dương Hồng Thủy đã thành lập ban chỉ đạo, các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai trên địa bàn; giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các thôn để theo dõi, nắm bắt, đánh giá tình hình công tác quản lý đất đai tại địa bàn phụ trách. Xã tổ chức họp, triển khai các nghị quyết, kế hoạch về công tác quản lý đất đai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai; vận động đoàn viên, hội viên vi phạm tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Ông Bùi Văn Bấy cho biết thêm: Cùng với tập trung xử lý các vi phạm mới phát sinh, UBND xã còn tiến hành rà soát, lập danh sách, cùng cơ hồ sơ một số vụ việc vi phạm về đất đai trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022. Trên cơ sở đó xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, tổ công tác của huyện để có kế hoạch xử lý các bước tiếp theo. Xã xác định định việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 47 của UBND huyện là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Do vậy, thời gian tới xã tiếp tục đơn đốc việc giải tỏa vi phạm trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và tái vi phạm; gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh...

TRẦN TUẤN



Hộ vi phạm xây tường vây trên diện tích đất nông nghiệp tại xã Dương Hồng Thủy.

NÔNG DÂN XÃ CHÍ HÒA

Làm giàu từ vùng chuyển đổi



Khu trồng cây được liệu của HTX Dược liệu Văn Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà).

chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã quan tâm, tạo điều kiện nên mô hình của chúng tôi cũng dần đi vào ổn định. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm mô hình cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Thời gian tới gia đình sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng rộng 1,9 mẫu để trồng táo lùn, táo dai, táo đào vàng thay thế mô hình trồng thanh long đã không còn hiệu quả" - chị Anh chia sẻ. Với anh Đặng Quang Chiêm, thôn Văn Đài, xuất phát điểm từ hộ sản xuất, kinh doanh cây giống nhưng anh đã mạnh dạn thành lập HTX Dược liệu Văn Đài với nguồn vốn khoảng 6 tỷ đồng. Trên diện tích chuyển đổi rộng 3ha, anh đưa vào trồng các loại cây dược liệu có giá trị cao như xạ đen, kim ngân, cát sâm... để chế biến, chiết xuất thành các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Anh Chiêm cho biết:

Đến nay HTX đã trồng được hàng chục vạn cây giống dược liệu và gieo trồng theo từng khu với hệ thống tưới nước tự động. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức liên kết với các HTX trong huyện để hỗ trợ giống người dân trong vùng trồng dược liệu, sau đó thu mua nguyên liệu cho bà con. Chúng tôi còn phối hợp với Viện Nghiên cứu vi tảo và được mỹ phẩm (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm như đông trùng hạ thảo, nấm dược liệu, nấm linh chi, tảo xoắn Spirulina và các loại trà dược liệu. Dù HTX mới thành lập tháng 5/2023 nhưng các sản phẩm đã được nhiều khách hàng đón nhận, tin tưởng lựa chọn. Ngoài ra anh Chiêm còn giúp đỡ 40 người dân không còn ruộng canh tác vào làm việc tại HTX với thu nhập ổn định. Chị Nguyễn Thị Bích, thôn Văn Đài chia sẻ: Công việc không quá phức tạp, thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với chúng tôi. Nguồn thu nhập 6 - 7 triệu

đồng/tháng giúp chúng tôi trang trải cuộc sống. Anh Chiêm cho biết thêm, thời gian tới HTX sẽ hỗ trợ, hướng dẫn bà con địa phương cách trồng, chăm sóc cây dược liệu để tăng thêm thu nhập, qua đó mở rộng vùng nguyên liệu cho HTX, phục vụ sản xuất hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa cho biết: Thời gian qua, các mô hình chuyển đổi trồng trọt, chăn nuôi đã bước đầu đạt hiệu quả, gấp 2 lần so với cấy lúa, đồng thời giải quyết được tình trạng nông dân bỏ ruộng. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục có kế hoạch tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện về thủ tục để các cá nhân, công ty, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, sử dụng đất đúng mục đích theo quy định; chú trọng đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hệ thống tưới, tiêu để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

NGUYỄN TRIỆU